



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง

1. หนุนปลุกมันฝรั่งเพิ่มผลผลิตลดการนำเข้า
2. คอลัมน์: เปิดกรมธรรม์: คปภ.เปิดโรดแมปซบเคลื่อนธุรกิจประกันภัย
3. "นฤมล"รุกเปิดตลาดเนื้อโคที่มาเลย
4. เกษตรฯรับมอบสนามบินตากใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงฯ
5. 'อัครา'รุดติดตามแผนการแก้ปัญหาหมอกค้างตำระบาดจ่อขงกรม.เห็นชอบ
6. ธ.ก.ส.จับมือ APB ยกกระดับบริการโอนเงินข้ามประเทศเอาใจแรงงานลาว
7. ชวนชมนิทรรศการงานวิจัยกรมวิชาการฯ
8. รองปลัดฯพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
9. ผู้ตรวจหาแนวทางจัดการหนองน้ำมะพร้าวแพร่พันธุ์
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
11. ปีนี้หนานานเกษตรกรหันมาปลูกกะหล่ำปลีทำรายได้สุดปัง!
12. "พาณิชย์"จัดจับคู่-เซ็นMOUผลไม้ ดันยอดส่งออกกว่า3,500ล้านบาท

สื่อ

- เดลินิวส์
ไทยโพสต์
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
แนวหน้า
แนวหน้า
แนวหน้า
เดลินิวส์
แนวหน้า
แนวหน้า
เดลินิวส์
เดลินิวส์
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

หนุนปลูกมันฝรั่งเพิ่มผลผลิตลดการนำเข้า

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีและ สหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อลดการนำเข้าให้มากที่สุด ซึ่งมันฝรั่งเป็นพืชที่ทำรายได้สูง แต่การปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงงานในประเทศไทยยังมีผลผลิตที่ไม่เพียงพอในการบริโภคภายในประเทศ จึงมีการนำเข้ามา มันฝรั่งหัวและพันธุ์มันฝรั่งจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากทุกปี ดังนั้น จึงได้หารือความร่วมมือกับภาคเอกชนในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก เพิ่มผลผลิตให้เพียงพอ ลดการนำเข้า โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพพื้นที่ปลูกและผลผลิตต่อไร่ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สร้างแรงจูงใจผ่านระบบเกษตรกรพันธสัญญา การประกันภัยความเสี่ยง ส่งเสริมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพื่อผลผลิตมันฝรั่งที่มีคุณภาพ

ปัจจุบันพื้นที่เพาะปลูกมันฝรั่งในปี 2567 ในประเทศไทยมีเนื้อที่เพาะปลูกทั้งสิ้น 41,374 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 41,083 ไร่ (แยกเป็นมันฝรั่งพันธุ์โรงงาน 37,762 ไร่ และพันธุ์บริโภค 3,585 ไร่) โดยรวมผลผลิตตลอดทั้งปี 119,501 ตัน และผลผลิตต่อไร่ 2,890 กก. มีความต้องการใช้ 185,000 ตันต่อปี ซึ่งผลิตได้ในประเทศ 111,000 ตัน (ร้อยละ 60) และนำเข้า 75,000 ตัน (ร้อยละ 40) โดยในปี 2570 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าจะมีความต้องการมันฝรั่งเพื่อแปรรูป เพื่อบริโภคในประเทศและการส่งออกถึงประมาณ 280,000 ตัน.

คปภ.เปิดโรดแมปขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัย ทางเป้าปี69เบี้ยรับตรงทั้งระบบแตะ 1 ล้านล้านบาท



ธุรกิจประกันภัยก็เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นที่เติบโตตามเศรษฐกิจ ซึ่งในปี 2568 นี้ นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

(เลขาธิการ คปภ.) ประเมินการภาพรวมของธุรกิจปี 2568 จะมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 980,000 ล้านบาท อัตราการเติบโต 3.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมทั้งคาดว่าในปี 2569 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงทั้งระบบน่าจะแตะที่ 1 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้หัวใจสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. คือ การทำให้อุตสาหกรรมประกันภัยทั้งระบบเป็นที่ยอมรับ และเชื่อมั่นของประชาชนเพิ่มมากขึ้น โดยการสร้างความร่วมมือกับสมาคมที่เกี่ยวข้องด้านการประกันภัย บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล ตัวแทนประกันภัย และสื่อมวลชนทุกช่องทางเพื่อเป็นสื่อกลางนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร แนวทางการดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงาน คปภ. ออกสู่สาธารณชนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในระบบประกันภัยไทย

ดังนั้น จึงได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2568 โดยแบ่งการขับเคลื่อนการดำเนินงานออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนที่ 1 ประชาชน สามารถใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นธรรมและการบริการที่ได้มาตรฐาน อาทิ **ลดเรื่องร้องเรียนที่มีปริมาณมาก** ที่สุดคือ ข้อพิพาทเกี่ยวกับค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ ดังนั้นจึงควรกำหนดค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถให้เป็นจำนวนที่ชัดเจน ไม่กำหนดเป็นขั้นต่ำ และกำหนดค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ ให้สามารถเรียกร้องจากบริษัทประกันภัยที่รับประกันรถยนต์กรณีเป็นฝ่ายถูกของตนเองไว้ และเฉพาะประเภท 1 กำหนดเป็น Knock for Knock

รวมทั้ง ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของสาขาบริษัทประกันภัยในส่วนภูมิภาค ให้มีความเข้มแข็ง โปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบประกันภัยไทย โดยจะมีการตรวจสอบสาขาบริษัทประกันภัยในส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดและให้บริการโดยตรงกับประชาชน โดยเป็นการตรวจติดตาม การดำเนินการตามประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตเปิดสาขาย่อยที่

ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสาขา หรือเลิกสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย/ประกันชีวิต พ.ศ.2565 โดยจะเริ่มเข้าตรวจในไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป และจะมีการประสานความร่วมมือส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยให้แก่ประชาชนและภาคอุตสาหกรรมของไทยอย่างเป็นระบบอีกด้วย

นอกจากนี้จะมีการ ทบทวนความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัย ของรถภาคบังคับ โดยสำนักงาน คปภ.

จะทบทวนความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยให้มีความเหมาะสมกับความเสียหายและสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมกับค่า

รักษาพยาบาลในปัจจุบัน อีกทั้งจะมีการผลักดันการจำหน่ายกรมธรรม์รถภาคบังคับผ่านช่องทาง online และการออกกรมธรรม์รถภาคบังคับในรูปแบบ e-Policy ซึ่งถือเป็นการตอบสนองต่อความต้องการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล และจัดโครงการส่งเสริมความปลอดภัยเพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยจะเน้นการศึกษารายจ่ายเพื่อหามาตรการที่มีประสิทธิภาพในการลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตั้งเป้าเริ่มต้นที่จังหวัดปราจีนบุรีก่อนขยายผลไปในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ

ในขณะเดียวกัน มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้าน ESG และมาตรการเชิงป้องกันของภาคธุรกิจประกันภัย โดยสำนักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัย ดำเนินการจัดกิจกรรมเชิง ESG สร้างความตระหนักรู้ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยในการใช้มาตรการเชิงป้องกันความเสียหาย (Preventive Measures) รวมทั้งส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยในโรงเรียน/สถานศึกษา ผ่านโครงการเยาวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่ปี 2568 (InsureInfluencer the new GEN 2025) มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ API Gateway

เพื่อรองรับการให้บริการ OIC Gateway และ App ทางรัฐ ที่มีแนวโน้มการใช้บริการมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และเพิ่มบริการตรวจสอบพฤติกรรมขับขี่

เพื่อใช้เป็นส่วนลดเบี้ยประกันภัยต่อไป

“หัวใจสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. คือ การทำให้อุตสาหกรรมประกันภัยทั้งระบบเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของประชาชนเพิ่มมากขึ้น โดยการสร้างความร่วมมือกับสมาคมที่เกี่ยวข้องด้านการประกันภัย บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล ตัวแทนประกันภัย และสื่อมวลชนทุกช่องทาง เพื่อเป็นสื่อกลางนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร แนวทางการดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงาน คปภ. ออกสู่สาธารณชนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในระบบประกันภัยไทย”



ส่วนที่ 2 ธุรกิจประกันภัย มีเสถียรภาพความมั่นคง ปรับตัวได้เท่าทันความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง อาทิ มีการกำกับบริษัทประกันภัยแบบรวมกลุ่ม (Group Wide Supervision) ในระดับ Solo Consolidation ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติกรรมการ แนวทางการติดตามการถือหุ้นธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และระดับ Full Consolidation จะมีการพิจารณา

หารือกับหน่วยงานการกำกับดูแลภาคการเงิน/ภาคการประกันภัยจากในประเทศและต่างประเทศ เพื่อกำหนดหลักการกำกับดูแลในระดับ Full Consolidation ซึ่งจะครอบคลุมการกำกับบริษัทที่เป็นบริษัทแม่ของบริษัทประกันภัย รวมถึงบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2569

และมีการทบทวนหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย (All Risks Calibration/Catastrophe

Risk/Group Capital - for Group Risk) และมีการปรับเพิ่มอัตราการวางเงินสำรอง UPR โดยจัดกลุ่มบริษัทตามศักยภาพในการดำเนินงานและความมั่นคงของบริษัท โดยมีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ภายในปีนี้ อีกทั้งจะมีการปรับปรุงประกาศ คปภ. ว่าด้วยการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่ (EWS/Group-Wide Supervision/Risk Proportionality) มีการยกระดับการกำกับดูแลและการตรวจสอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ERM-ORSA/Examination Form/Stress Test/แบบจำลองมาตรฐาน และมีการจัดทำคู่มือ/กรอบแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานของการจัดทำรายงานทางการเงินตาม TFRS 17 รวมทั้งทบทวน/ปรับปรุง EWS ให้สอดคล้องกับ TFRS 17

นอกจากนี้มีการ **เตรียมความพร้อมในการผลักดันร่างกฎหมายแม่บท** และจัดเตรียมร่างกฎหมายลำดับรอง โดยสรุปสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. กลุ่ม 2 (บทบัญญัติเกี่ยวกับการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคง) และสรุปสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. กลุ่ม 3 (บทบัญญัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการควบกิจการและความรับผิดชอบของกรรมการ) รวมทั้งมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย เชื่อมโยงฐานข้อมูลไปยังหน่วยงานภาคีเครือข่าย และมีการจัดทำระบบแสดงพฤติกรรมฐานข้อมูลข้อมูลประกันภัยหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัยของตัวแทนนายหน้าประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยเข้าใช้งานระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งมีการยกระดับการกำกับดูแลคนกลางประกันภัยด้วยแนวทาง Conduct Risk-Based รวมทั้งยกระดับมาตรฐานความรู้และการดำเนินงานของคนกลางประกันภัยให้มีคุณภาพ

ในขณะเดียวกันก็ **จัดทำแผนยุทธศาสตร์ประกันสุขภาพภาคเอกชน** เพื่อกำหนดภูมิทัศน์ด้านประกันสุขภาพภาคเอกชนของประเทศไทย (Health Insurance Landscape in Thailand) รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ โดยปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินค่าเวนคืนตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถกำหนดอัตราเงินค่าเวนคืนตามกรมธรรม์ที่ต่ำลงได้ หรือที่เรียกว่า Low cash surrender value (Low CSV) ที่ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยต่ำลง ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคและส่งเสริมโอกาสให้แก่บริษัทในการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศได้มากขึ้น

นอกจากนี้ จะสนับสนุน การประกันภัยการเกษตร ให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความต้องการของ เกษตรกรไทยอย่างแท้จริง โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รวมถึงการหารือกับภาคธุรกิจประกันภัยต่อต่างประเทศถึงความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกันภัยทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสำรวจภัย และมีการทบทวนความคุ้มค่าของความเสี่ยงต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอกของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

รวมทั้ง จัดทำแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 5 เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคธุรกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการประกันภัยและมีการ Open Insurance ซึ่งเป็นแผนการพัฒนาการให้บริการการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชื่อมโยงจากข้อมูลภายในภาคประกันภัย ในปี 2568 จากนั้นจึงจะขยายการเชื่อมโยงใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีในภาคส่วนอื่นๆ ในปี 2569 อีกทั้งจะมีการจัดทำ AI Governance Guideline สำหรับธุรกิจประกันภัย เพื่อให้มีกรอบแนวทางในการกำกับดูแลให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนสร้างประเทศไทย

ให้มี Insurance Community เป็น Hub of Insurance ของภูมิภาคอาเซียน และเสริมสร้าง Insurance Literacy ด้วยการขยายบทบาทภารกิจของสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สู่การเป็น Research & Development Center ของประเทศไทย และดำเนินการให้เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการประกันภัย (Insurance Learning Center) ไปพร้อมๆ กับการสร้างมาตรฐานทางวิชาชีพของบุคลากรประกันภัย โดยเริ่มจากการจัดทำหลักสูตรนานาชาติ สำหรับผู้กำกับดูแลและบุคลากรประกันชีวิต เป็นต้น

ส่วนที่ 3 ขับเคลื่อนสำนักงาน คปภ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูง อาทิ ปรับกระบวนการทำงาน Team-based/Project-based เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวเพิ่มมากขึ้น และมุ่งสู่ AI Driven Organization โดยขับเคลื่อนการดำเนินการผ่าน AI Champion และนำ AI เข้ามาใช้ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ มีการยกระดับการบริหารผลงาน ด้วยการตั้งเป้าหมายการทำงานด้วย OKRs ที่ชัดเจนและท้าทาย รวมทั้งให้ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการทำงาน ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการทำงาน (Coaching & Feedback) อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทำการประชาสัมพันธ์สำนักงาน คปภ.ในเชิงรุกและหลากหลาย โดยการบูรณาการความร่วมมือด้านการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมประกันภัยให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนเพิ่มมากขึ้น.

“นฤมล”รุกเปิดตลาดเนื้อโคที่มาเลเซีย

ผู้จัดการรายวัน360° - “นฤมล” เผยข่าวดี ไทยเปิดตลาดส่งออกเนื้อโคไปมาเลเซียสำเร็จ | พร้อมเร่งเจรจาเปิดตลาดจีนต้นลินค้ำปศุสัตว์ สร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อของไทย

ศ.ดร.นฤมล ภิโยธินวัฒน์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อ-กระบือ และผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (Beef Board) ครั้งที่ 1/2568 โดยมี นายอัทธิ ศรีลิขัยกร รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ศ.ดร.นฤมล เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้เห็นหนทางนโยบายขับเคลื่อนการส่งออกโคเนื้อ กระบือไปต่างประเทศ เพื่อกระตุ้นการค้าขายสินค้าปศุสัตว์ของประเทศไทย และทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีอาชีพที่มั่นคง โดยได้ผลักดันการส่งออกโคมีชีวิต และผลิตภัณฑ์จากไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้มีการเดินทางเจรจากระดับเปิดตลาดมาอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างพิจารณาของสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ขณะเดียวกันกรมปศุสัตว์ได้รายงานว่า เมื่อวันที่ 16

ม.ค.68 กรมสัตวแพทย์บริการแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย (DVS) ได้มีหนังสือแจ้งผลการเจรจาเปิดตลาดส่งออกเนื้อโค ไปยังประเทศมาเลเซีย ว่าอนุญาตให้ส่งออกเนื้อโคจากไทยไปมาเลเซียได้แล้ว ตามข้อกำหนดที่ตกลง และขอให้สถานประกอบการนำส่งคำขอขึ้นทะเบียนไปยัง DVS เพื่อรอรับการตรวจรับรองต่อไป

“กระทรวงเกษตรฯ มีสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญ โดยเฉพาะยางพารา ที่ไทยส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลก อย่างไรก็ตาม โคเนื้อ

และผลิตภัณฑ์เป็นอีกหนึ่งความคาดหวังที่กระทรวงเกษตรฯ จะผลักดันให้เป็นสินค้าส่งออกอันดับต้นๆ เพื่อเป้าหมายประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกโคเนื้อรายใหญ่ของโลก เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมระดับพรีเมียม จึงควรส่งเสริมการเลี้ยงโคให้กับเกษตรกร และสนับสนุนการแปรรูปพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และรูปแบบ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อของไทย ดังนั้น จึงต้องพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดตลาดโคเนื้อ รวมถึงการลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตรงความต้องการของตลาด พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย รวมถึงส่งเสริมให้แปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น” ศ.ดร.นฤมล กล่าว

ศ.ดร.นฤมล ยังกล่าวถึง การแก้ไขปัญหาโรคโคเนื้อตกต่ำด้วยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้ผลักดันแนวทางการกำหนดราคาโคเนื้อให้มีเสถียรภาพ เริ่มจากการประกาศราคาแนะนำโคเนื้อมีชีวิตรายภาค โดยสมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย การจัดทำโครงสร้างราคา การรณรงค์การบริโภคโคเนื้อโค พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันการลักลอบนำเข้า เข้มงวดการตรวจสอบการลักลอบนำเข้าเนื้อโคผิดกฎหมาย โดยชุดเฉพาะกิจพญาอากาศ รวมถึงเข้มงวดป้องกันการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดง และเดินทางเจรจาเปิดตลาดโคเนื้อมีชีวิตเพื่อขยายตลาดส่งออกให้มากขึ้น

ทั้งนี้ ในที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นที่สำคัญ โดยได้เห็นชอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (งบกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 สำหรับการจัดซื้อวัคซีนสำหรับโรคปากและเท้าเปื่อยเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรค ให้ครอบคลุมประชากรโคเนื้อ กระบือ แพะและแกะ ควบคุมป้องกันโรคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดความเสียหายของเกษตรกรจากโรคดังกล่าว ตลอดจนเพื่อให้ปฏิบัติการของโรคลดลง จะไม่พบการระบาดและไม่พบสัตว์ป่วยตายภายในประเทศ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้า เพิ่มศักยภาพการส่งออกไปยังต่างประเทศให้มากขึ้น.



นฤมล ภิโยธินวัฒน์

เกษตรฯรับมอบสนามบินตากใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงฯ

นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนางมนพร เจริญศรี รมช.กม.นาคม ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีส่งมอบ-รับมอบความรับผิดชอบการบริหารท่าอากาศยานตาก จากกรมท่าอากาศยานให้กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยมีนายฉันทย์ เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายราเชน ศิลปะระยะ รองอธิบดีกรมฝนหลวงฯ พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรมฝนหลวงฯ ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวงฯ พัฒนาปรับปรุงท่าอากาศยานตาก ให้เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติการบินคัดแปรสภาพอากาศ และสามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้เต็มประสิทธิภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี (กรม.) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567

นายอิทธิกล่าวว่ ปัจจุบันปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้ปัญหาด้านมลพิษทางอากาศภาคเหนือรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง ซึ่งปฏิบัติการฝนหลวงช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าว และปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกรในภาคเหนือ ซึ่งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 กรมฝนหลวงฯ ได้มีหนังสือถึงกรมท่าอากาศยาน แจ้งความประสงค์ขอใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานตาก เพื่อการบินปฏิบัติการฝนหลวงและขอรับโอนท่าอากาศยานตาก เพื่อพัฒนาปรับปรุงท่าอากาศยานดังกล่าวเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติการบินคัดแปรสภาพอากาศ การปฏิบัติการฝนหลวงบรรเทาภัยแล้งการปฏิบัติการดับไฟป่า และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายอิทธิกล่าวอีกว่า กรมฝนหลวงฯ ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จ.ตาก โดยเล็งเห็นว่าปัจจุบันท่าอากาศยานตาก ไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์ทำการบินแบบประจำ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 จึงเป็นการลดภาระด้านงบประมาณที่ต้องจัดสรรให้กรมท่าอากาศยาน รวมถึงเป็นการให้ทางราชการสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ท่าอากาศยานตาก ได้

อย่างเต็มที่ และเป็นการกระจายงบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนให้กรมท่าอากาศยานที่ให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ เป็นการใช้งบประมาณโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ด้านนายราเชนกล่าวว่า สำหรับท่าอากาศยานตาก ก่อสร้างในปี พ.ศ.2516 บนพื้นที่ 1,300 ไร่ ตั้งอยู่ใน ต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.ตาก เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2518 เดิมถูกกำหนดเป็น Local Airport แต่เนื่องจากการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางอากาศของภาคเหนือสอดคล้องกับการเติบโตของการเดินทางในภาคเหนือตอนบน ที่มีศักยภาพในการยกระดับเป็นศูนย์กลางทางการบินของภูมิภาค จึงทำให้ท่าอากาศยานตาก ไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์ทำการบินมาเป็นเวลานาน กรมท่าอากาศยาน จึงมอบหมายความรับผิดชอบและบริหารท่าอากาศยานตาก ให้กับกรมฝนหลวงฯ พัฒนาปรับปรุงให้เป็นศูนย์กลางในการบินปฏิบัติการคัดแปรสภาพอากาศ ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

'อัครา'รุดติดตาม แผนการแก้ปัญหา หมอกดำระดับ จ่อชงกรม.เห็นชอบ

นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาทูหมอกดำ ครั้งที่ 1/2568 ที่กรมประมง โดยที่ประชุมได้พิจารณาแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาทูหมอกดำ พ.ศ. 2568-2570 (ฉบับปรับปรุง) ประกอบด้วย 7 มาตรการ 15 กิจกรรม 61 โครงการ พร้อมพิจารณาโครงการควบคุมและกำจัดประชากรปลาทูหมอกดำอย่างต่อเนื่อง เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณงบกลาง

ปีงบประมาณ 2568 และ (ร่าง) คำสั่งคณะทำงานพิจารณากรอบหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของปลาทูหมอกดำ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการและมอบหมายกรมประมงปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินงานเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (กรม.) ให้ความเห็นชอบต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาทูหมอกดำ ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ 7 มาตรการ สำหรับสถานการณ์แพร่ระบาด ปัจจุบันพบปลาทูหมอกดำ 17 จังหวัด ไม่พบจังหวัดที่มีความชุกชุมมาก พบเพียงระดับความชุกชุมปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยในช่วง 12-52 ตัวต่อ 100 ตารางเมตร รวม 8 จังหวัด ส่วนจังหวัดที่มีความชุกชุมน้อย รวม 9 จังหวัด และจังหวัดที่ไม่พบปลาทูหมอกดำ รวม 2 จังหวัด



แก้ปัญหา : นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาทูหมอกดำ ครั้งที่ 1/2568 ที่กรมประมง โดยที่ประชุมได้พิจารณาแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ.2568-2570 (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งมี 7 มาตรการ 15 กิจกรรม 61 โครงการ เพื่อขอรับจัดสรรงบกลาง ปีงบประมาณ 2568

ธ.ก.ส.จับมือ APB ยกกระดับบริการ โอนเงินข้ามประเทศ เอาใจแรงงานลาว

นายฉัตรชัย สิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. และธนาคารส่งเสริมกิจกรรมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (APB) ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางธุรกิจในการบริการทางการเงิน พร้อมเปิดตัวบริการโอนเงินระหว่างประเทศไทยและลาวเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สปป.ลาว ให้เข้ามาทำงานในประเทศไทย

ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาธุรกิจของธนาคารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยมุ่งสนับสนุนการขับเคลื่อนการเงินยุคดิจิทัล ยกกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สปป.ลาว ที่สามารถโอนเงินกลับประเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. เตรียมเปิดบริการโอนเงินระหว่างประเทศผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สปป.ลาว สามารถโอนเงินกลับประเทศได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นในเร็วๆ นี้ รวมถึงจะร่วมมือกันพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ธนาคารในการเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรและกระบวนการทำงานที่สำคัญ เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และทั้งสองธนาคารพร้อมต่อยอดความร่วมมือในด้านธุรกิจ ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินดิจิทัลอื่นๆ เช่น QR Cross Border Payment ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile รวมถึงการให้บริการบัตรเดบิตแบบมีประกันภัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทั้งสองประเทศต่อไป

ชวนชมนิทรรศการงานวิจัยกรมวิชาการฯ

นางวิลาวัลย์ ไคร์ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมได้จัดโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และเทคโนโลยีการเกษตรของกรมวิชาการเกษตร ขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. ณ อาคารโภชากร สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมไฮไลต์ของงานได้นำเสนอองค์ความรู้ ผลงานวิชาการ งานวิจัย และเทคโนโลยีการเกษตรผ่านรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการโครงการสำคัญของกรมวิชาการเกษตรในปี 2568 โดยมีพื้นที่จัดแสดง 3 โซนหลัก ได้แก่ โซน I : จัดแสดงผลงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์พืช โซน N : การผลิตถั่วเหลืองคาร์บอนต่ำ และโซน G : การใช้ชีวภัณฑ์ลดการใช้สารเคมี ในส่วนของกิจกรรมการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้บนเวที วันละ 2 รอบ ช่วงเช้าเวลา 11.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 15.00 น. โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน อาทิ สาธิตระบบให้น้ำแบบแม่นยำตามความต้องการของพืช การเพาะถั่วงอกคอนโด และถั่วงอกปลอดโรไฟล์ การลดเชื้อราด้วยวิธีง่าย ๆ (ลดเชื้อรา) งานหัตถกรรม การสานหมวกและตะกร้าจาก

ใบมะพร้าว การร้อยพวงมาลัยกล้วยไม้ และการทำผ้ามัดย้อมสีสำเร็จรูป

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมชมนิทรรศการผลงานวิจัยที่ปรับใช้ประโยชน์ได้จริง และร่วมเปิดประสบการณ์เรียนรู้สร้างอาชีพ เพื่อต่อยอดสร้างรายได้เสริม พร้อมทั้งกิจกรรมเผยแพร่ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ที่นำมาให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และภาคเอกชนที่สนใจได้ร่วมสนุกลุ้นรับแจกรัฟฟ์พันธุ์ดีจากงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร อาทิ มะพร้าวน้ำหอมพันธุ์ GI ราชบุรี มะพร้าวพันธุ์ไทยต้นสูง กระบองเพชร ต้นกล้าพะยูนไทย ต้นกล้ากฤษณา ต้นกล้าสมุนไพร เพชรสังฆาต ข่าไก่เขียว พรมมิ มะรุมนอินเดีย เตยเขียว ทุเสื่อ ผักสวนครัววอเตอร์เครส พริก รวมถึงเมล็ดพันธุ์ดี ปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ แหนแดง และเหยื่อโปรโตชีวกำจัดหนูภายในงานเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และเทคโนโลยีการเกษตรของกรมวิชาการเกษตร.

รองปลัดฯพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ

น.ส.ภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) ปีงบประมาณ 2568” โดยมีนายปรีชา ดิลกพรเมธี รอง ผวจ.นครปฐม กล่าวต้อนรับ และนางอมราพร จีพสมุทร ผอ.กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ที่โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทราวดี จ.นครปฐม ว่าการสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้และทักษะด้านการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน สร้างเครือข่ายการผลิตพืช

สมุนไพรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน GAP/GACP หรือเกษตรอินทรีย์ในเมืองสมุนไพรและจังหวัดอื่นๆ ให้มากขึ้น

น.ส.ภัทราภรณ์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันสินค้าเกษตรชีวภาพสมุนไพร เป็นพืชที่มีศักยภาพ สามารถพัฒนาไปสู่พืชเศรษฐกิจ ยกกระดับเป็นเกษตรมูลค่าสูง เนื่องจากกระแสตื่นตัวด้านสุขภาพและความงามด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมีมากขึ้น กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนจึงถือเป็นผู้ผลิตสำคัญ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ เป็นหน่วยงานดูแลต้นน้ำด้านการผลิต จึงเป็นโอกาสที่จะยกระดับการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายตลอดห่วงโซ่

สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ขับเคลื่อนด้านวัตถุดิบสมุนไพร ตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการผลิตและแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยแผนการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพสมุนไพรที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรที่มีมูลค่าสูง (High value added) เป็นการนำองค์ความรู้การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการทำเกษตรแบบแม่นยำ (Precision Farming) เพื่อลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

ผู้ตรวจหาแนวทางการ หนองน้ำประพรวน้ำพรุ้ง

นายกฤษ อุตตะมะเวทิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการระบาดและแพร่พันธุ์ของหนองน้ำประพรวน้ำ ที่ จ.สมุทรสงคราม ว่าสิ่งแรกที่ต้องทำคือการสแกนพื้นที่เพื่อให้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนก่อนว่าพื้นที่ไหนระบาดหนัก แล้วจึงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางแก้ไข หากมีการใช้สารเคมีต้องดูว่าวิธีการใช้เป็นอย่างไ เช่น ใช้อ้อมาแมกดินเบนโซเอต อัตรา 5 ซีซี ในตันมะพร้าวความสูงไม่เกิน 12 เมตร หรืออัตรา 10 ซีซี ในตันมะพร้าวความสูงมากกว่า 12 เมตร เป็นต้น

นายกฤษกล่าวต่อว่า สำหรับสวนที่ถูกทิ้งร้างไม่มีการดูแล หรือเป็นที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือสวนที่มีการถมที่ดินเพื่อปลูกมะพร้าวแต่ไม่ได้ดูแลอย่างจริงจังเนื่องจากมาตรการอื่นๆ ทางด้านที่ดิน จึงเป็นแหล่งเพาะและขยายพันธุ์ศัตรูพืชนั้น พื้นที่เหล่านี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัด ต้องสแกนให้หมด แล้วเขียนแผนในการดำเนินงาน รวมทั้งต้องลงไปดูแลเพื่อจัดการควบคุมการแพร่ระบาดของหนองน้ำประพรวน้ำ ให้ได้ จากนั้นค่อยเข้าสู่กระบวนการอื่นๆ ต่อไป

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ชุมชนเมือง-เกษตร

วันที่: พุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568

ปีที่: - ฉบับที่: 27510

Col.Inch: 9.99 Ad Value: 17,982

คอลัมน์: เกษตรวันนี้

หน้า: 12(ซ้าย)

PRValue (x3): 53,946

คลิป: สีสี่



เกษตร วันนี้

เกษตรวันนี้.....● คณะนวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย
รังสิต เปิดรับสมัครทุนผู้ช่วยนักวิจัยนวัตกรรมการเกษตร (ทุน
เรียนฟรี) ระดับปริญญาตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ถึง 1
เมษายน 2568 ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก วันที่ 5 เมษายน
2568 ทางเพจเฟซบุ๊ก : คณะนวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย
รังสิต.....● ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะต้องเข้าสอบ
สัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันที่ 21 เมษายน 2568 และประกาศผลพร้อมทั้ง
รายงานตัวเพื่อรับทุนการศึกษาในวันเดียวกัน สนใจสมัครเลย Link <https://forms.gle/49yMdYf3LQoh5wJE7> ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะ
นวัตกรรมการเกษตร โทร. 09-5495-6351 พี่เป้.....●

นายก:หล้าป्ली

ปีนี้หนานานเกษตรกรหันมาปลูกกะหล่ำปลีทำรายได้สุดปัง!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ด้วยสภาพอากาศในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ที่ปีนี้หนาวยาวนานกว่าปกติ ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ ต.สระตะเคียน และ ต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง ส่วนหนึ่งซึ่งปีนี้ได้เริ่มทำการเจาะน้ำบาดาลและใช้ระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อดึงน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในการทำการเกษตร ได้ทดลองปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืช จากพืชเชิงเดี่ยวอย่างมันสำปะหลังและอ้อยมาปลูกเป็นพืชผักระยะสั้นหวังที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับครอบครัว เช่น กะหล่ำปลี ซึ่งผลปรากฏว่าตอนนี้กำลังประสบความสำเร็จ เนื่องจากด้วยสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากอยู่ติดกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน สภาพอากาศที่หนาวเย็นยาวนาน ให้ผลผลิตเพิ่มประสิทธิภาพ

นายบุญมี เทียบแสน อายุ 58 ปี เกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปลี พื้นที่ ต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา บอกว่า ปีนี้ตนเองได้ลงทุนเจาะบ่อบาดาล และใช้โซลาร์เซลล์มาเป็นพลังงานหลักในการดึงน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้เป็นเงินเกือบ 1 แสนบาท เนื่องจากเห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้มีสภาพภูมิประเทศและอากาศเหมาะสม อีกทั้งการปลูกมันสำปะหลังและอ้อยตอนนี้มีความผันผวนในเรื่องของราคาอย่างมาก จึงอยากจะทำปลูกพืชชนิดอื่นที่มีอายุสั้น เพื่อหวังที่จะสร้างรายได้ให้เร็วขึ้นและมีความเสี่ยงน้อยลง ประกอบกับในพื้นที่ อ.เสิงสาง มีตลาดรับซื้อสินค้าทางการเกษตรแหล่งใหญ่ที่บ้านคอนแวน ต.สุปไพบูรณ์ ที่คอยรับซื้อผลผลิตของชาวบ้านอยู่แล้ว จึงปรึกษากับทางกลุ่มพ่อค้า และได้รับคำแนะนำให้ปลูกกะหล่ำเพราะปีนี้สภาพอากาศหนาวเย็นยาวนาน ซึ่งก็ปรากฏว่าได้ผลเป็นอย่างดี ตอนนี้กะหล่ำปลีที่ปลูกเอาไว้ประมาณ 3 ไร่ กำลังเติบโตให้ผลผลิตสวยงามอย่างมาก

ทางด้าน นายสาลี เทียบแสน อายุ 58 ปี เกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปลีอีกราย ที่ ต.สระตะเคียน ซึ่งอยู่ติดกับ ต.บ้านราษฎร์และแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งปลูกกะหล่ำปลีเอาไว้จำนวน 4 ไร่ ก็บอกว่า ด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็นยาวนานและภูมิประเทศโดย



เฉพาะดินที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ เพราะอยู่ติดกับแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน จึงทำให้สามารถปลูกกะหล่ำปลีได้ผลดีอย่างมาก แม้ว่าจะปลูกเป็นปีแรกแต่ด้วยคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอและกลุ่มผู้ค้าพืชผักในพื้นที่ จึงทำให้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการเรียนรู้ ล่าสุดตอนนี้หลังจากปลูกกะหล่ำปลีมาได้ประมาณ 65 วัน ก็เริ่มตัดส่งขายได้แล้ว โดยชุดแรกได้กะหล่ำไปแล้วกว่า 6 ตัน และคาดว่าจะสามารถตัดกะหล่ำได้อีก 2 รอบ ประเมินว่าน่าจะได้ผลผลิตรวมไม่น้อยกว่า 15 ตันอย่างแน่นอน และราคาของกะหล่ำปลีตอนนี้มีพ่อค้ามารับซื้อที่สวนในกิโลกรัมละ 7 บาท และมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะอากาศเริ่มร้อนขึ้น ทำให้ผลผลิตกะหล่ำปลีเริ่มลดลงด้วย.

“พาณิชย์”จัดจับคู่-เซ็นMOUผลไม้ ดันยอดส่งออกกว่า3,500ล้านบาท



นลินทธร ศรีสรรพวงค์

ผู้จัดการรายวัน360° – “พาณิชย์” จัดโครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สด แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรอื่น ๆ และลงนาม MOU ซื้อขายผลไม้สดทำยอดขายกว่า 3,500 ล้านบาท

นายณินทธร ศรีสรรพวงค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สด แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆ และพิธีลงนามความตกลงทางการค้า (MOU) จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก โดยมุ่งขยายฐานส่วนแบ่งตลาดส่งออกผลไม้ พร้อมเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า เพื่อเร่งระบายสินค้าผลไม้สด แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรอื่น ๆ ออกสู่ตลาดโลกในช่วงฤดูกาลผลผลิตที่กำลังจะมาถึง

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ไทยที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 96 บริษัท มีผู้นำเข้า ผู้ซื้อ ตัวแทนจำหน่ายที่มีศักยภาพจาก

ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก 65 บริษัท จาก 19 ประเทศ อาทิ ภูมิภาคจีน สหภาพยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และกลุ่มประเทศ CLMV เข้าร่วมจับคู่เจรจาการค้าทั้งรูปแบบ Onsite และ Online มากกว่า 500 นัดหมาย ตั้งเป้าสร้างมูลค่าเจรจาการค้าสูงกว่า 1,500 ล้านบาท โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมจากตลาดสูงสุด คือ ทุเรียน ลำไย มังคุด มะม่วง มะพร้าว และผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปต่างๆ

ทั้งนี้ ภายในงานยังจัดพิธีลงนามความตกลงทางการค้า (MOU) เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและความร่วมมือระหว่างผู้ส่งออกไทยกับคู่ค้า จำนวน 8 คู่ จากประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ในการซื้อขายสินค้าผลไม้สด มูลค่าการค้ารวมกว่า 2,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังได้เปิดตัวคาแรกเตอร์ส่งเสริมภาพลักษณ์ผลไม้ไทย กิจกรรมนิทรรศการผลไม้และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมผลไม้และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร และกิจกรรมสาธิตปรุงอาหารและเครื่องดื่มจากผลไม้และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

สำหรับโครงการนี้ เป็นแผนงานที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้วางแผนเดินหน้าเพื่อผลักดันสินค้าผลไม้ส่งออกสู่ตลาดโลกอย่างเต็มสูบ ผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร รวมถึงทูตพาณิชย์ในต่างประเทศให้ร่วมเป็นทัพหน้าในการรุกตลาดส่งออกผลไม้ไทย และยังคงวางแผนด้านการส่งเสริมตลาดต่างประเทศและด้านการเพิ่มประสิทธิภาพทางการค้าอีกกว่า 30 โครงการ อาทิ การส่งเสริมการขายผลไม้ร่วมกับห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศ และการส่งเสริมการเจรจาการค้าสินค้าผลไม้ในงานแสดงสินค้านานาชาติ โดยปี 2568 คาดว่าจะมีการส่งออกผลไม้สดและแปรรูปปริมาณกว่า 4 ล้านตัน มูลค่ากว่า 3 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 2%.